

Con đường ngoaị giao giữa hai bên không làm dđ luân trong nđ c hải lòng.



Việt Nam đã nhiều lần phản đối hoạt đđng củ a Trung Quốc tạ i Biển Đông

Ngđ đđi phát ngôn Bộ Ngoaị giao Việt Nam nói viê c Trung Quốc thăm dò dầu khí ở phía Tây Hoàng Sa là 'vi phạm chủ quyền' củ a Việt Nam.

Thông tin trên website củ a Bộ Ngoaị giao dẫn nguôn Tân Hoa Xã loan tin hôm 02/08 rằng Trung Quốc và Pháp đã sđđ duđng tàu thăm dò đi a chđn Tan Bao Hao "tiến hành đo đđc, khảo sát khoa học tđ vùng biê n phía Tây quần đđo Tây Sa (Hoàng Sa) tđđi phía Bắc quần đđo Nam Sa (Trđng Sa)".

Các bài liên quan Trung Quốc nói về cáo buđ c củ a Việt Nam Hà Nđ đđi phđn bác đđi Trung Quđ c Việt Nam phđn đđi TQ vi phạm lãnh hđi Việt c thăm dò đo đđc đđđđ c nói đã diễn ra tđ 13/06-30/07.

Mđt tuân sau khi Tân Hoa Xã đđ a tin, bà Nguyễn Phđng Nga, ngđ đđi phát ngôn Bộ Ngoaị giao tạ i Hà Nđ đđi, phát biê u: "Đđđi đđn Bộ Ngoaị giao Việt Nam đã gđp phía Trung Quđ c nêu

rõ quan điểm của Việt Nam".

Bà nói Việt Nam "phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vì phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam" và đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự .

Bà Nguyễn Phụng Nga không nói rõ cuộc tiếp xúc đề cập phản đối và 'nêu rõ quan điểm' diễn ra khi nào.

Gần đây, đã nhiều lần Việt Nam phản đối các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông và ngấm ngầm la rầy.

Biên u tình chống Trung QuốcĐề cập phản đối mạnh mẽ nhất là hồi cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu năm nay, khi tàu Trung Quốc bí mật nói đã có hành động gây hấn, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của PetroVietnam.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói "ba tàu hải giám của Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải của Việt Nam, uy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu thăm dò điạ chấn Bình Minh 02" của hãng này hôm 25/05.

Lúc đó Việt Nam cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc vì phạm chủ quyền và yêu cầu không tái diễn, trong khi Trung Quốc phản bác rằng Việt Nam đã thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Đường như các sự kiện phản đối qua lại qua con đường ngoại giao giữa hai bên không làm dịu lòng.

Hôm 05/06, người dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông.

Dù bi ng n, hoa t ng bi u t ã xa y ra thêm nhiều lần n a i Hà N i, trong khi chi đ c th c hi n thêm mô t lần ng ngu i hôm 12/06 a i TP Hồ Chí Minh.

Trung Quốc cũng đã chính th c yêu cầu Việt Nam 'đi nh h ng d lu n', nói cách khác là không đ a i các thông tin khuyến khích vi c pha n ối Bắc Kinh và kêu g i bi u t ã.